

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (Product catalog) ข้อมูล ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2566

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหาร กิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลา	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้ สินเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ย สูงสุดกรณีใช้เกิน วงเงินเบิกเกิน บัญชี/อัตรา ดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชำระ หนี้
สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกัน และวงเงินอนุมัติไม่เกินมูลค่าหลักประกัน									
Micro SME Generic วงเงินสูงสุด 20 ลน. สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกันและ บสย. ค้ำประกันร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อใช้หนี้สินเชิงธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลด ดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเริ่มต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)	20-65 ปี (เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 65 ปี)	- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - มีประสบการณ์ดำเนินงานธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี - มียอดขายไม่ต่ำกว่า 20 ลน.ต่อปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่กักทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน. บสย.	10 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 20,000,000 บาท	ต่ำสุด MLR - 1.35% (ต่อปี) สูงสุด MLR - 0.85% (ต่อปี) (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)	ต่ำสุด 1.5% สูงสุด 2.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)	อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริง ตามสัญญาบวกเพิ่มรวม ละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกิน ร้อยละ 18 ต่อปี
Micro SME Generic วงเงินสูงสุด 20 ลน. สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกันและ บสย. ค้ำประกันร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อใช้หนี้สินเชิงธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลด ดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเริ่มต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)	20-65 ปี (เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 65 ปี)	- นิติบุคคลไทย - มีประสบการณ์ดำเนินงานธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี - มียอดขายตามงบการเงิน(ฉบับนำส่งสรรพากร) มีล่าสุดไม่น้อยกว่า 25 ลน.ต่อปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่กักทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน. บสย.	10 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 20,000,000 บาท	ต่ำสุด MLR - 1.35% (ต่อปี) สูงสุด MLR - 0.85% (ต่อปี) (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)	ต่ำสุด 1.5% สูงสุด 2.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)	อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริง ตามสัญญาบวกเพิ่มรวม ละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกิน ร้อยละ 18 ต่อปี
สินเชื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว/เพื่อรีไฟแนนซ์/เพื่อชดเชยค่าก่อสร้าง /เงินลงทุน (Refund)หรือเพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเริ่มต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทพาณิชย์	20-70 ปี (เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 70 ปี)	- นิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ได้เข้ามาอย่างน้อย 1 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่กักทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	สูงสุด 20 ปี (อายุอาคารรวมระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 30 ปี)	สูงสุด 20.0 ลน. สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว/เพื่อรีไฟแนนซ์/เพื่อชดเชยค่าก่อสร้าง/เงินลงทุน (Refund) - สูงสุด 5.0 ลน. สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ (ภายใต้เงื่อนไข LTV เฉพาะวัตถุประสงค์ซื้อไม่เกิน 20%) ทั้งนี้ วงเงินรวมสูงสุดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่เกิน 20.0 ลน.	สำหรับวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ ในการกู้ยืมเพื่อซื้อฮาร์ดแวร์: - 2 ปีแรก คดีอัตรา MLR - 1.85% (ต่อปี) - ปีที่ 3 เป็นต้นไป คดีอัตรา MLR- 0.85% (ต่อปี) สำหรับวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมอื่นฯ นอกเหนือจากเพื่อซื้อฮาร์ดแวร์: - 2 ปีแรก คดีอัตรา MLR - 2.85% (ต่อปี) - ปีที่ 3 เป็นต้นไป คดีอัตรา MLR - 1.85% (ต่อปี)	ขั้นต่ำ 1.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และสูงสุดไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริง ตามสัญญาบวกเพิ่มรวม ละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกิน ร้อยละ 18 ต่อปี
Micro SME Generic วงเงินสูงสุด 10 ลน.	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อใช้หนี้สินเชิงธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเริ่มต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)	20-65 ปี (เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 65 ปี)	- นิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - มีประสบการณ์ดำเนินงานธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่กักทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	15 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 10,000,000 บาท	ต่ำสุด MRR+0.19% (ต่อปี) สูงสุด MRR+2.69% (ต่อปี) (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)	2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริง ตามสัญญาบวกเพิ่มรวม ละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกิน ร้อยละ 18 ต่อปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อซื้อสถานประกอบการสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักทรัพย์สินค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อสถานประกอบการที่ใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ คดีอัตราดอกเบี้ยแบบลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเริ่มต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ห้องชุดพักอาศัย ที่ดินเปล่า	20-65 ปี (เมื่อนำมารวมกับระยะเวลาที่ต้องไม่เกิน 65 ปี)	- นิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - มีประสบการณ์ดำเนินงานธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่กักทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	20 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 10,000,000 บาท	ต่ำสุด MRR+3.00% (ต่อปี) สูงสุด MRR+3.50% (ต่อปี) (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)	2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริง ตามสัญญาบวกเพิ่มรวม ละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกิน ร้อยละ 18 ต่อปี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (Product catalog) ข้อมูล ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2566

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลา	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำเงิน (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีที่ไม่มีประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้
สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์สินและวงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกัน									
SME กล้าใจเต็ม MAX (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า สำหรับผู้กู้ประเภทนิติบุคคล)	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักทรัพย์สิน และ บสย.ร่วมประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ คัดสรรดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้า โดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย - จัดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการจำประกัน บสย.	12 ปี	3 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 200,000,000 บาท	- กรณีใช้หลักทรัพย์สินเป็นหลักประกัน: MRR+2.20% (ต่อปี) - กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน: MRR+0.19% (ต่อปี)	2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล้าใจเต็ม MAX (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า สำหรับผู้กู้ประเภทบุคคลธรรมดา)	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักทรัพย์สิน และ บสย.ร่วมประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ คัดสรรดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้า โดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จัดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการจำประกัน บสย.	12 ปี	3 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 30,000,000 บาท	- กรณีใช้หลักทรัพย์สินเป็นหลักประกัน: MRR+3.20% (ต่อปี) - กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน: MRR+1.19% (ต่อปี)	2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล้าใจเกิน 100 (วงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 3 เท่า)	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักทรัพย์สินและ บสย.ร่วมประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อใช้ไปแบบซื้อสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น คัดสรรดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินสด พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จัดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการจำประกัน บสย.	12 ปี	3 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และสูงสุด 20,000,000 บาท	MRR + 4.70% (ต่อปี)	2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์สินจำประกัน ภายใต้มาตรการสินเชื่อที่พิเศษ									
SME กล้าใจ ภายใต้มาตรการสินเชื่อที่พิเศษ ระยะที่ 2	เป็นการบริการสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ใช้หลักทรัพย์สินและ บสย.ร่วมประกันภายใต้มาตรการสนับสนุนการไปสินเชื่อเชิงผู้ประกอบการจากภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดสภาพคล่องของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2564 ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินสินเชื่อดังกล่าวมาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับทางธนาคารไทยเครดิตฯ	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	1) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย จดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี 2) - ลูกจ้างเดิมของธนาคาร: ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีวงเงินสินเชื่อเกินกว่าสถานประกอบการและแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ลบ. - ลูกจ้างใหม่ของธนาคาร: ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินใด ๆ (ไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค : วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของเงินสินเชื่อบัตรเครดิต วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ เว้นแต่เป็นวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ใช้ในการประกอบธุรกิจ) 3) ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้หรือมีหนี้ค้างชำระหนี้สินหรือมีหนี้สงสัยจะสูญ สิ้นทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ สิ้นทรัพย์จัดชั้นสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 4) ต้องไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 5) ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจทางการเงิน	12 ปี	1.ลูกจ้างใหม่ของธนาคาร: วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินประเภทอื่น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 2.ลูกจ้างเดิมของธนาคาร: วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30 ลบ. ทั้งนี้ เมื่อเงินรวมวงเงิน Soft loan เดิม ที่เคยได้รับตาม พรก. ชะงักเหลือทั้งหมด	ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.00% ต่อปี โดยธนาคารไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก ปีที่ 3 - 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี ปีที่ 6 - 12 อัตราดอกเบี้ย • กรณีวงเงินอนุมัติไม่เกินมูลค่าหลักประกันอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR+0.19% ต่อปี • กรณีวงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันไม่เกิน 2 เท่า อัตราดอกเบี้ยดังนี้ - หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ MRR+2.19% ต่อปี - หลักประกันเงินฝาก เท่ากับ MRR - 0.81% ต่อปี • กรณีวงเงินอนุมัติสูงกว่ามูลค่าหลักประกันไม่เกิน 3 เท่า อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR+3.19% ต่อปี	ไม่เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม Front end fee	ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ภายใต้ระยะเวลา 5 ปีแรกของสัญญา หลังจากพ้นขีดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินต้นของค้างงวดที่ผิดนัดชำระ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (Product catalog) ข้อมูล ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2566

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลา	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เกินวงเงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้
สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน									
SME กล้าใจเต็ม SPEED สำหรับผู้ประกอบนิติบุคคล	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีการค้ำประกันโดย บสย. สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้า โดยชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย - จัดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 5 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิกัดชำระหนี้ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	10 ปี	3 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 10,000,000 บาท	MRR+6.70% (ต่อปี)	2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริง ตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล้าใจเต็ม SPEED สำหรับผู้ประกอบบุคคลธรรมดา	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีการค้ำประกันโดย บสย. สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - จัดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 5 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิกัดชำระหนี้ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	5 ปี	3 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท	MRR+8.05% (ต่อปี)	2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริง ตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล้าใจ สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์	เป็นสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ และทันตแพทย์ที่เกิดกิจการสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือเพื่อซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการประกอบวิชาชีพ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้าโดยชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ และทันตแพทย์ - เปิดดำเนินการสถานพยาบาล(คลินิก) อย่างน้อย 3 เดือน - มีประวัติการเงินที่ดี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิกัดชำระหนี้ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	10 ปี	วงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 7,000,000 บาท	MRR + 2.50% (ต่อปี)	2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริง ตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
สินเชื่อไมโคร พลัส	สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีการค้ำประกันโดย บสย. สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา ที่จัดทะเบียนพาณิชย์หรือมีทะเบียนการค้า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่อง คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างธนาคารกับลูกค้า โดยชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กัน ตลอดอายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด	ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย - ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 2 ปี (จากทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์) - มีทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิกัดชำระหนี้ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่มีการทบทวนวงเงินต่ออายุทุกปี กรณีวงเงินไม่ได้รับการต่ออายุจะไม่สามารถเบิกใช้วงเงินได้	วงเงินขั้นต่ำ 200,001 บาท สูงสุด 500,000 บาท	24% (ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมเปิดใช้วงเงิน กรณีที่มีการทบทวนวงเงินจะมีการลดวงเงิน สำหรับวงเงินที่ไม่ได้ใช้เกิน 6 เดือน และหากลูกค้าต้องการกลับมาใช้ใหม่สามารถทำได้โดยมีค่าธรรมเนียมเปิดใช้วงเงิน คิด 2% บนวงเงินที่เปิดใช้เพิ่มเติม	อัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริง ตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 27 ต่อปี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (Product catalog) ข้อมูล ณ. วันที่ 21. มิ.ย. 2566

ชื่อผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย	หลักประกัน	อายุผู้กู้/อายุผู้บริหารกิจการ	เงื่อนไขในการสมัคร	ระยะเวลา	วงเงินอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front end fee)	อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีใช้เงินเบิกเกินบัญชี/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้
สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)									
SME กล้าใจ Standby OD	เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ที่ใช้หลักทรัพย์และ บสย. ค่าประกันรวมกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง	- อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) - เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยเครดิตฯ	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย หรือคณะกรรมการค่าสัญชาติไทย - จดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่หักยี่ห้อทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	1 ปี และ หมุนวงเงิน ทุกปี	3 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุด 10,000,000 บาท	เริ่มต้น MOR+0.53% สูงสุด MOR+6.22%	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
SME กล้าใจ Standby OD	เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)แบบมี บสย. ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง	ไม่ใช่หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	- นิติบุคคลไทย หรือคณะกรรมการค่าสัญชาติไทย - จดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 5 ปี - มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือที่หักยี่ห้อทรัพย์ - ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น - มีการสมัครเข้าโครงการค้ำประกัน บสย.	1 ปี และ หมุนวงเงิน ทุกปี	3 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 10,000,000 บาท	เริ่มต้น MOR+8.22% สูงสุด MOR+9.12%	3.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ	อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี

หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ย MRR/MLR/MOR อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อล่าสุดของธนาคารฯ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศธนาคารในเว็ปไซต์ www.tcrbank.com หรือประกาศ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร
2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ คิดในอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสิ้นเชิงกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามประกาศของธนาคาร
3. รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด